

BHXH Quảng Trị: Ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

21:58 05/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia ngày 10/10. Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và đăng ký cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số.



BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Trị tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Phát biểu phát động tại Lễ ra quân, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị Mai Thanh Bình cho biết: Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng và xem chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, phải kể đến Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh và các ngành liên quan tuyên truyền, vận động người dân đăng ký cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số; cập nhật định danh cá nhân/căn cước công dân; soát và đồng bộ dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu của ngành BHXH; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, mỗi công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh Quảng Trị phải chủ động, tích cực tham gia thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số toàn diện; chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc sang phục vụ; thực hiện có hiệu quả phương châm của ngành: “Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Mai Thanh Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh việc hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT. Qua đó, khẳng định lợi ích, vai trò trụ cột của chính sách BHXH và BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta; giúp người dân hiểu sâu về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; nâng cao tỷ lệ người tham gia, hướng tới hoàn thành mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân.

Ngay sau lễ phát động, viên chức và lao động thuộc ngành BHXH và ngành Bưu điện từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tổ chức đoàn tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại các tuyến đường chính trên phạm vi toàn tỉnh; truyền thông theo từng nhóm nhỏ về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và ứng dụng VssID-BHXH số tại các khu chợ và địa bàn đông dân cư; phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị khách hàng để truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, BHXH tỉnh Quảng Trị và Bưu điện tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu có trên 750 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình ngay trong ngày ra quân. Đồng thời, nâng cao hơn nữa tỷ lệ người dân đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số và

cập nhật định danh/căn cước công dân để đảm bảo mọi quyền lợi khi tham gia BHXH và BHYT.

Gia Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bhxh-quang-tri-ra-quan-huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-1010>